

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## MACO - หุ่นดี และมีเส้นใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

คงไม่ต้องกล่าวแล้วกระมังครับ ไม่ว่าจะเรื่องเส้น หรือว่าเรื่องหุ่น หวังว่าท่านที่ตามอ่านผลงานกันมาอย่างต่อเนื่อง คงทราบแล้วว่า เส้นใหญ่คืออะไร หุ่นดี เป็นยังไงนะครับ... ถ้าไม่รู้เลยนี้แสดงว่า ยังคงเป็นคนมั่นใจตัวเองสูง แต่ดูหุ่นจากคอลัมน์เขาก็พอว่า เขาแนะนำตัวไหนกันบ้าง แล้วไม่อ่านเนื้อหาหรือข้อความที่เขาเขียนไว้กันหรือ... คงจะไปดูกราฟเอง มั่นใจว่าทำนองนั้น ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้แปลว่าท่านก็มีความรู้พอสมควรแล้ว อันนี้ไม่ต่างกัน... แต่ท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องกราฟ แต่เห็นหุ่นที่เขาเชียร์หรือแนะนำกันด้วยกราฟ แล้วเอาไปเล่น ไปซื้อ โดยที่ท่านไม่อ่านเนื้อหา ข้อความที่เขาเขียนไว้ การติดหุ่นอาจจะเกิดกับท่านได้... การแนะนำหุ่น ไม่ได้ยืนยันว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างนั้นแน่นอนเสมอ มันอาจจะผิดพลาดได้ทุกเมื่อทุกเวลา การการเนื้อหา ข้อความ จนครบ ท่านจะได้รู้ถึงทางหนี ที่ไล่ และวิธีการลงทุน... วนกลับมาที่ ตลาด หรือ SET Index กันอีกสักหน่อย เนื่องจากเห็นอาการ ย้อนศรเหนือเมฆ ขึ้นมาหน้าชื่อ ก็มักจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆ เวลาที่มีความเห็นตลาดวันไหน วันนั้น จะออกลูกทำขายเหนือเมฆ ทั้งที่วันวานนั้นยังไม่ผ่านแนวต้านระยะสั้นที่ 1575 หรือจะ... แต่เหมือนขึ้นมาลงใจว่า เหนือเมฆจะเอ่ยอย่างไรต่อ หรือจะเอาขึ้นหรือเอาลง... ของอย่างนี้ ไม่จำเป็นต้องว่ากันมาก ถ้าเก่งจริง ก็ขึ้นไปยืน 1575 ให้ได้จริงๆ และมีปริมาณการซื้อขายใกล้ๆ 5 หมื่นล้าน หรือ เกินได้ยิ่งดี นี่แหละ ก็จะเล่นทางขึ้น แต่ถ้ายังไม่ได้อย่างที่ว่า ก็ยังชอรอดอีกสักหน่อยก็ได้ ไม้รับ... ตลาด อย่าไปเดาล่วงหน้า แต่ต้องรู้ว่า เมื่อถึงเวลาที่จะเป็น เราต้องทำอย่างไร

### ดูตามเกม...

ของตรงการตั้งลำ หรือวาง Bid-Offer ในวันวาน และแถมยังมีกตๆ ไว้อยู่ด้วย แล้วสุดท้าย ก็เก็บทางขวาที่ราคา 1.44 ไป 2 ล้านกว่าหุ้น... แบบนี้ เปิดราคา 1.45-1.46 ก็มองว่าไม่แพง

แนวรับ

: ... 1.44-1.42 ถ้ามี ก็เก็บไว้ หรือ ถ้าเปิด 1.45-1.46 ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย

: ... โครงสร้าง มอง 1.67-1.70 แต่ถ้ากลางๆ ขึ้นไป หวังไว้ที่ 2.60

Price Chart...(MACO)



ความเห็น ..... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น **MACO**... อันดับแรกของกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดู Trend ซึ่งก็ต้องว่ากันที่ Trend Line แล้วต่อไป ก็ว่ากันที่ Price Pattern ซึ่งถ้าเอา 2 เรื่องนี้ เราก็ได้แล้วว่าหุ้น MACO น่าสนใจ หรือมีสัญญาณในแนวโน้มที่ดี... แต่ตามตำราของเหนือเมฆ หากว่าใครไม่เป็น ใน 2 เรื่องที่กล่าวมา ก็ต้องเอาเรื่อง MA ให้ได้ไว้ก่อน เพราะบางครั้ง Trend Line เลือกดียาก หรือ Price Pattern ก็อ่านกันยาก... แต่ MA. แสงง่ายและใช้ได้หลากหลาย ซึ่งในภาพนี้ ถ้าเป็น MA. ที่มีภาพของ Bullish Pattern in MA. นั้น ยิ่งก็น่าสนใจมากๆ.. แล้วถ้าหุ้นไหน วิเคราะห์ตามกระบวนการแบบนี้แล้วเจอสัญญาณดีแล้ว ไม่ต้องไปอ่าน Indicator อะไรอีกนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน